

## “7 ไอเดียทำ PowerPoint เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดี”

“7 ไอเดียทำ PowerPoint เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดี” เป็นการศึกษาเพื่อให้เราสามารถเข้าใจปัญหาและเห็นความสำคัญของปัญหาต่าง ๆ และส่งเสริมทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยยึดหลักการที่เหมาะสม ได้เรียนรู้การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของปัญหาก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ๆ รวมถึงสามารถยกระดับความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลเชิงจริยธรรมให้สูงขึ้นด้วย ในการนี้ เนื้อหาที่ข้าพเจ้าได้รับจากการอบรมมีรายละเอียดแยกตาม 7 ไอเดียหลัก ดังนี้

-ไอเดียที่ 1 : นำเสนอเรื่องอะไร คือ เราต้องรู้ว่าเราจะนำเสนอเรื่องอะไร

-ไอเดียที่ 2 : นำเสนอหัวข้ออะไรบ้าง หลังจากที่ได้เรื่องที่เราจะนำเสนอจากไอเดียที่ 1 เราต้องทำการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่เราจะนำเสนอแล้ววิเคราะห์เรื่องนั้น ๆ ออกมาเป็นหัวข้อ ว่าเราจะสามารถนำเสนอเรื่องนั้น ๆ ในหัวข้อใดได้บ้าง แล้วเป้าหมายของเราจำเป็นต้องนำเสนอหัวข้ออะไร ซึ่งสุดท้ายแล้วเราต้องถ่วงถ่วงเพื่อให้ได้หัวข้อเรื่องที่ดีที่สุดที่จะนำเสนอหรือเรียกว่าได้แบบร่างหรือ Outline ก่อนการเจาะลึกศึกษารายละเอียดของหัวข้อที่ตัดสินใจนำเสนอ ทั้งนี้ จะมีหัวข้อเดียวหรือหลายหัวข้อขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้นำเสนอ

-ไอเดียที่ 3 : ทำความเข้าใจ ในหัวข้อต่าง ๆ โดยการศึกษาค้นคว้าเจาะลึกหัวข้อที่จะนำเสนอตามแบบร่างหรือ Outline ที่ได้จากไอเดียที่ 2 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ ซึ่งการทำความเข้าใจแต่ละหัวข้อที่จะนำเสนอจะใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า การทดลอง หรือการลงมือปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งที่จะนำเสนอ หลังจากที่เรารู้ความเข้าใจในหัวข้อที่จะนำเสนอได้อย่างถ่องแท้แล้ว ให้สรุปตามความเข้าใจของตัวเองก่อน อาจจะใช้การสรุปในคอมพิวเตอร์หรือสรุปในกระดาษก็ได้

-ไอเดียที่ 4 : เทคนิคการพิมพ์หัวข้อต่าง ๆ ลงไปในโปรแกรม Power Point การเลือกหัวข้อที่นำเสนอแค่อย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องออกแบบการจัดวาง จัดพิมพ์ รูปแบบ การนำเสนอของหัวข้อแต่ละหัวข้อให้น่าสนใจ ซึ่งไม่ควรจะใส่ข้อมูลมากเกินไป สรุปแล้วเรียกว่า Outline ซึ่งจะสอดคล้องกับเมนูในโปรแกรม Power point เมนู View แล้วเลือก Outline

-ไอเดี่ยที่ 5 : สร้างทางเลือกในการนำเสนอ คือการทดสอบข้อมูลที่เราต้องการนำเสนอให้เข้ากับรูปแบบในการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณข้อมูล ตาราง หรือจะนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ หรือลักษณะของ SmartArt เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจง่ายและให้ความสนใจกับการนำเสนอ

-ไอเดี่ยที่ 6 : ออกแบบการนำเสนอในแบบฉบับส่วนตัว เป็นการตัดสินใจเลือกที่จะนำเสนอในแบบใด โดยอาจจะใช้เมนู View หัวข้อ Slide Sorter ประกอบกับการเพิ่มเติมสิ่งที่นำเสนอผ่านเมนู Insert และเมนู Format

-ไอเดี่ยที่ 7 : ซ้อม ซ้อม ซ้อม เพื่อผลลัพธ์การนำเสนอที่ดีกว่า เป็นการสอบถามข้อมูลที่เราได้บรรจุออกแบบเพื่อนำเสนอผ่านโปรแกรม Power point เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องที่สุด และทำให้เราได้ทราบว่าควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลส่วนใด หรือควรตัดข้อมูลส่วนใดที่ซ้ำซ้อน